

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

เร่งสร้างสิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรมประชาสัมพันธ์	ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เปิดการประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ มีเป้าหมายให้ประชาชนมีอายุยืนยาวและสุขภาพดี โดยใช้กลยุทธ์ PIRAB เน้นการทำงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ให้คนในสังคมร่วมกันพัฒนาฐานรากของชุมชน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง ลดความเสี่ยง เพิ่มปัจจัยปกป้อง เพิ่มความรู้รอบด้านสุขภาพ และผลักดันทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ
ข่าวสด	ดูแลสุขภาพชุมชนมอแกน -เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัด สธ. นำคณะสื่อมวลชนเดินทางไปเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนชาวมอแกน อ่าวบอน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จ.พังงา ซึ่งสธ.ได้มอบหมายให้สสจ.พังงาบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวมอแกนต่อเนื่องทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนธันวาคม-เมษายน โดยจัดตั้งศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนชาวมอแกนอ่าวบอน มีผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ผ่านการอบรมให้บริการด้านการรักษาพยาบาล สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ดูแลสุขภาพสิ่งแวดล้อม จากการตรวจสุขภาพชาวมอแกน โรคที่พบบ่อยได้แก่ ฟันผุ ระบบทางเดินหายใจ โรคผิวหนัง หนองพยาธิในลำไส้ และวัณโรค
กรมประชาสัมพันธ์ ไอเอ็นเอ็น เว็บไซต์คมชัดลึก	ปัญหาเด็กติดเกม -เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ปี 59-60 มี ผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาพฤติกรรมเสพติดติดเกมและเข้ามารับบริการที่คลินิกจิตเวชวัยรุ่นและศูนย์บำบัดเด็กติดเกม 41 ราย ทั้งหมดได้รับการบำบัดรักษาต่อเนื่อง เด็กที่เล่นเกมตั้งแต่เด็ก ๆ จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาความคิด สมาธิ ความจำ ความอดทนพยายาม ปัญหาการเรียน เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นปัญหาทั้งหมดจะรุนแรงขึ้น เริ่มเห็นชัดในเรื่องปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ก้าวร้าว รุนแรง หุนหันพลันแล่น แนะนำให้เด็กและวัยรุ่นฉลาดเล่นและรู้วินัย หลีกเลียงเกมออนไลน์ที่มีทีมผู้เล่นหลายคน ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ไม่นัดพบกับคนแปลกหน้าที่รู้จักผ่านเกมออนไลน์ ผู้ปกครองควรชวนเด็กทำกิจกรรมสร้างสรรค์ทดแทนการเล่นเกมนั้นๆ ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายนนี้ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ จัดกิจกรรมค่าย Family Smart Player Camp รุ่นที่ 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพวัยรุ่นและครอบครัวต้นแบบ ในเรื่องวินัยเชิงบวกในการเล่น/ใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์อย่างปลอดภัย
ไทยรัฐ	ดูคุณภาพน้ำเตรียมรับหน้าแล้ง -เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย ตรวจเยี่ยมการประสานงานภูมิภาคสาขาเชียงรายและแม่สาย เพื่อดูคุณภาพและปริมาณน้ำ เตรียมพร้อมรับมือหน้าแล้ง เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้พอเพียง
สยามรัฐ	เตือนอันตราย NSAID -เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวิฑูรย์ เลขาธิการ ออย. เปิดกรณีมหาวิทยาลัย Bern สวิตเซอร์แลนด์ ศึกษาเกี่ยวกับยา NSAID เมื่อปี 54 พบเป็นสาเหตุเพิ่มความเสี่ยงโรคเส้นเลือดหัวใจ เส้นเลือดสมองตีบ และเสียชีวิต ว่า ได้มีการควบคุมกำกับดูแลยาในกลุ่ม NSAID หรือยาต้านอักเสบชนิดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ โดย ออย.กำหนดเป็นยาอันตราย ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์-เภสัชกร และให้ระบุคำเตือนอยู่แล้ว
สยามรัฐ	คลินิกเสริมความงามเดือน -เสนอข่าว ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผอ.สำนักงานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรม สบส. กล่าวถึงกรณีมีชายหนุ่มใช้นามแฝง "หมอต้อล" โฆษณาผ่านสื่อโซเชียลเชิญชวนประชาชนเข้ารับบริการเสริมความงามฟรีเพื่อทดลองฝีมือ ที่คลินิกย่านชินเขต เขตหลักสี่ ว่า อธิบดีกรม สบส.ได้ให้สำนักงานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ และกองกฎหมายเข้าตรวจสอบว่าขึ้นทะเบียนถูกต้องหรือไม่ แพทย์ผู้ให้บริการมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือไม่ และคลินิกมีส่วนรู้เห็นหรือใช้บุคคลที่มีใบแพทย์มาสวมรอยให้บริการตรวจรักษาประชาชนหรือไม่ โดยให้แล้วเสร็จใน

สื่อ	ประเด็นข่าว
	3 วัน เพื่อดำเนินการทางกฎหมาย
เดลินิวส์ คอลัมน์ คมคิด คนเขียน	<p>ระบบสาธารณสุข</p> <p>-เสนอบทความ ก้าวข้ามความขัดแย้ง กล่าวถึงงานประชุม HA National Forum ครั้งที่ 18 ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลฯ ที่มีหัวข้อสำคัญเรื่อง การมีส่วนร่วมด้วยความไว้วางใจ ก้าวข้ามความขัดแย้งระบบบริการสุขภาพ ที่ต้องมีความร่วมมือจาก 3 ภาคส่วน คือ ระบบ (System) ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) และ คนไข้ (Patient)</p> <p>นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ตัวแทนของระบบ กล่าวว่า องค์กรประกอบที่อยากให้ประชาชนมีสุขภาพดี คือ 1. ปฏิรูประบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ให้ประชาชนมีสิทธิได้รับการรักษาได้ทุกที่ 2.ปฏิรูปการแพทย์แผนไทยและระบบของสมุนไพรแห่งชาติ เพิ่มคุณค่านวัตกรรม 3.ปฏิรูประบบการคลังและหลักประกันสุขภาพ เพื่อสิทธิประโยชน์ของประชาชน</p> <p>รศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกแพทย์สภา ภาคผู้เชี่ยวชาญ กล่าวว่า เป้าหมายของแพทย์สภาคือ ให้ประชาชนมั่นใจว่าคนไทยจะมีสุขภาพที่ดีขึ้น ภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์สภา การผลิตแพทย์ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ไม่ได้เน้นผลิตแพทย์ที่เก่งด้านเดียว แต่ต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสิ่งสำคัญ ต้องยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยได้อย่างเหมาะสม</p> <p>นางสาวสารี อ๋องสมหวัง ประธานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ภาคคนไข้ ให้ความเห็นว่า ผู้บริโภคมีความคาดหวังต่อระบบบริการสุขภาพ 4 ด้าน คือ 1.เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม ในระบบบริการสาธารณสุข 2.ต้องมีระบบข้อมูลความคุ้มค่า การเตือนภัยความปลอดภัยการล่อลวงผู้บริโภค 3.มาตรฐานและคุณภาพบริการ ประชาชนอยากเห็นความกระตือรือร้นที่จะรักษาผู้ป่วย และ 4.ระบบร้องเรียนเยียวยาที่ดีและเป็นธรรม</p>
ไทยรัฐ	<p>แนวทางเบิกจ่ายค่ายาบัญชี จ (2)</p> <p>-เสนอข่าว นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ได้กำหนดหลักเกณฑ์และซักซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ (2) เพื่อให้มีความชัดเจน ถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล พร้อมทั้งกำหนดแนวทางกำกับการใช้ยา เช่น กำหนดคุณสมบัติของสถานพยาบาล คุณสมบัติของแพทย์ผู้ทำการรักษา เกณฑ์การอนุมัติการใช้ยา ขนาดยาที่แนะนำและวิธีการใช้ยา ระยะเวลาในการรักษา การติดตามและการประเมินผลการรักษา เกณฑ์การหยุดยา ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เป็นต้น</p> <p>โดยให้ส่วนราชการ โรงพยาบาล และสถานบริการสาธารณสุขถือปฏิบัติ ดังนี้ 1.กรณีแพทย์สั่งใช้ยาบัญชี จ (2) ตามข้อบ่งชี้ที่กำหนด แต่ไม่เป็นไปตามแนวทางกำกับการใช้ยา เนื่องจากข้อจำกัดทางการแพทย์และผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้ยาดังกล่าว แพทย์ผู้ทำการรักษาจะต้องระบุเหตุผลในเวชระเบียนเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 2.กรณีที่แพทย์สั่งใช้ยาบัญชี จ (2) ไม่ตรงตามข้อบ่งชี้ที่กำหนดไว้ในบัญชียา แต่เป็นไปตามข้อบ่งชี้ที่ขึ้นทะเบียนกับ อย. ให้ผู้มีสิทธิขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังผ่านส่วนราชการต้นสังกัดระดับกรม เพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายค่ายาเป็นรายการณี สถานพยาบาลต้องมีกลไกกำกับการใช้ยาของแพทย์เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย และเก็บหลักฐานไว้สำหรับการตรวจสอบ</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ เหะเหพาที	<p>ปัญหาเด็กไทย</p> <p>-เสนอบทความ ปัญหาเด็กไทยล่าสุด เรียนอ่อน/ตัวเตี้ย/มีลูกเร็ว กล่าวถึง รายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยการสนับสนุนของยูนิเซฟ ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและสตรีในประเทศไทย (พ.ย.58-มี.ค.59) พบว่า เด็กไทยอายุต่ำกว่า 5 ขวบ ประมาณ 1 ใน 10 หรือประมาณ 2.5 แสนคน มีภาวะเตี้ยแคระแกร็น โดยเด็กภาคใต้ และเด็กในครัวเรือนยากจน จะมีภาวะเตี้ยแคระแกร็นมากกว่ากลุ่มอื่นๆ อัตรามีบุตรของวัยรุ่นไทยอายุ 15-19 ปี อยู่ที่ 51 คน ต่อ 1,000 คน โดยภาคเหนือมากที่สุด 72 คนต่อ 1,000 คน โดยแม่วัยรุ่นอยู่ในระดับประถมศึกษาถึง 104 คนต่อ 1,000 คน และในครัวเรือนยากจน 82 คนต่อ 1,000 คน</p> <p>เมื่อเด็ก ๆ ที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยมีปัญหาที่น่าเป็นห่วงหลายเรื่อง ทั้งเรียนหนังสือไม่ค่อยเก่ง เป็นเด็กตัวเล็กแคระแกร็น มีลูกเร็ว แล้วจะไปถึงประเทศไทย 4.0 ได้อย่างไร</p>
มติชน	<p>พฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียของคนไทย</p> <p>-เสนอสรุป นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ หัวหน้าที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต ห่วงคนไทยใช้โซเชียลมีเดียเพื่อความบันเทิงและเป็นเครื่องมือแสดงอารมณ์ความรู้สึก ท่าท้อ ปลุกปั้นสร้างสติความเกลียดชัง ต่างจากประเทศอื่นที่ใช้แสวงข้อมูลศึกษาหาความรู้ ควรสร้างสังคมโซเชียลมีเดียที่ดี โดย 1.ไม่เป็นผู้สร้างความรุนแรง 2.ไม่ส่งต่อความรุนแรง 3.</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ช่วยตัดเดือนคนกำลังสร้างความรุนแรง ซึ่งกรมฯ กำลังทำโครงการนี้โดยมีความร่วมมือจากหลายๆ ทาง เพราะไม่ต้องการให้ความรุนแรงกลายเป็นวัฒนธรรมของสังคมไป
กรุงเทพธุรกิจ	<p>ทางเลือกผู้ป่วย ระยะสุดท้าย</p> <p>-เสนอข่าว สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการประชุม Living Will and Palliative Care เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการสร้างสุถุ่ที่ปลายทางตามมาตรา 12 ของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550</p> <p>นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการ สช. กล่าวว่า ได้พยายามเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย (Living Will) ทั่วประเทศ รวมถึงสนับสนุนโรงพยาบาลหลายแห่งวางระบบและพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการดูแลแบบประคับประคองผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Palliative Care) นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับ ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ผลักดันให้มีศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Hospice) ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นทางเลือกของผู้ป่วยและครอบครัวในอนาคต</p> <p>นพ.ธารินทร์ เพ็ญวรรณ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย จ.นครศรีธรรมราช มีจำนวนผู้สูงอายุเกิน 100 ปี สูงเป็นอันดับ 2 รองจากสุราษฎร์ธานี และคาดว่าจะขึ้นเป็นอันดับ 1 เร็ว ๆ นี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดตั้งศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Hospice) ขนาด 20 เตียง เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติได้อยู่ใกล้ชิดกัน มีบุคลากรทางการแพทย์เป็นพี่เลี้ยง คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมให้บริการได้ในอีก 3-4 ปีข้างหน้า</p>
เดลินิวส์	<p>พลาสติกปนเปื้อนฟอร์มาลิน</p> <p>-เสนอข่าว นายออมสิน ชิวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สั่งการให้เจ้าหน้าที่ สคบ.ตรวจสอบและสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์พลาสติก พลาสติกตากแห้งตามตลาด ฆาตสอบสวนและตรวจหาสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย หลังได้รับข้อมูลจากผู้บริโภคหลายรายที่แจ้ง สคบ. ว่าพบการใช้ยาฆ่าแมลงหรือดีดีทีที่ฉีดกันแมลงมาตอมพลาสติกตากแห้ง รวมถึงใช้สารฟอร์มาลินเพื่อป้องกันไม่ให้พลาสติกเน่า</p> <p>สคบ.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ออย. ปคบ. และจังหวัด ตรวจสอบข้อเท็จจริง และแจ้งให้ผู้ขายรับทราบ หากไม่เร่งแก้ไขจะถือว่ามีความผิด พร้อมทั้งแจ้งเตือนผู้บริโภค หากพบเห็นสามารถแจ้งมายัง สคบ.ได้ทั้งส่วนกลาง และสายด่วน สคบ. หมายเลข 1166 ในวันและเวลาราชการ</p>
เว็บไซต์ ไทยรัฐ	<p>ที่นอนลมจากถุงน้ำยาล้างไต</p> <p>-เสนอข่าว นายเกรียงศักดิ์ ลุนธิระวงศ์ ผอ.รพ.สต.บ้านสุข ต.บ้านสุข จ.เลย พบมีการนำถุงน้ำยาล้างไตมาทำเป็นที่นอนลม ที่รพ.สต. อ.เสกข. จ.บึงกาฬ จึงนำความรู้มาถ่ายทอดต่อให้รพ.สต.บ้านสุขทำ เพื่อช่วยผู้ป่วยติดเตียงป้องกันแผลกดทับ เป็นแห่งแรกใน จ.เลย พร้อมเปิดรับบริจาคถุงน้ำยาล้างไตที่ใช้แล้วเพื่อทำที่นอนลม</p>
เว็บไซต์ HFocus	<p>แอปฯ รักษไต</p> <p>-เสนอข่าว ม.ขอนแก่นพัฒนาแอปพลิเคชันผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง “CKD รักษาไต” ทั้งล้างไต ฟอกไต รวมถึงผู้ป่วยเบาหวาน ความดันที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ติดตามผู้ป่วยแบบ Real Time ครั้งแรกของประเทศไทย เน้นระบบป้องกันรักษาความลับผู้ป่วย ช่วยลดภาระงานแพทย์และพยาบาลได้ พร้อมเปิดโหมตสำหรับประชาชนทั่วไปประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันโรค ได้รับรางวัลที่ 3 จากการประกวดโครงการ “Hcathon” เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด MIT และม.ขอนแก่น</p>
เดลินิวส์	<p>โครงการผ่าตัดกระจกตา จ.สิงห์บุรี</p> <p>-เสนอข่าว นายพศิน โกลวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิด “โครงการดวงตาสดใส” โดย นพ.มณฑิร คณาสวัสดิ์ นพ.สสจ.สิงห์บุรี กล่าวว่า การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา เป็นการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะของมนุษย์ที่มากที่สุดและประสบผลสำเร็จค่อนข้างสูง ปัจจุบันมีผู้ป่วยรอการบริจาคเป็นจำนวนมากแต่มีผู้บริจาคดวงตาน้อยลง เพราะญาติมีความเชื่อว่าจะไม่ต้องทายให้อวัยวะหายไป ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ในการรับบริจาคดวงตาเชิงรุกต่อไป</p>
มติชน online	<p>โรคเมลิออยโดสิส</p> <p>-เสนอข่าว ดร.นพ.สุวิช ธรรมปาโล ผู้อำนวยการสคร. ที่ 12 จ.สงขลา เปิดเผยว่า ผู้ป่วยโรคเมลิออยโดสิสในเขต</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	พื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค.-27 มี.ค. 60 พบผู้ป่วย 13 ราย เสียชีวิต 3 ราย แยกเป็น สงขลา 5 ราย เสียชีวิต 3 ราย ตรัง 4 ราย และพัทลุง 4 ราย ผู้ที่มีความเสี่ยงคือผู้ที่มาชีพต้องสัมผัสพื้นดินและน้ำ ซึ่งมีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน โรคไต และผู้ที่มีสุขภาพอ่อนแอ เช่น ดิสุราหรือกินยากดภูมิคุ้มกัน อาการคือ ไข้สูง มีไข้เป็นเวลานานโดยไม่ทราบสาเหตุ หายใจไม่สะดวก หรือหอบเหนื่อย ชิมแบบไม่รู้ตัว ป้องกันโดย ไม่ให้เกิดบาดแผล เมื่อต้องสัมผัสพื้นดินและน้ำ
มติชนออนไลน์ เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ ไอ.เอ็น.เอ็น	เด็กเกาหลีใต้จมน้ำเมยดับ -เสนอข่าว พนักงานสอบสวน สภ.ท่าสองยาง จ.ตาก ตรวจสอบเหตุคนจมน้ำเสียชีวิต 2 ศพ ในแม่น้ำเมย บ้านหนองบัวหมู่ที่ 6 ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง คือ นายโซ เซจิน อายุ 15 ปี และ นายจอย จิยุน อายุ 16 ปี จากการสอบสวนทราบว่า คณะทัศนศึกษาดูงานจากโรงเรียนหยานไถ่ หัวเซิง อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงโซล ประเทศเกาหลี เดินทางมาดูวิถีชีวิตของเด็กชาวเขาและธรรมชาติ ที่ถ้ำแม่อุสุ อ.ท่าสองยาง แล้วได้ลงไปเล่นน้ำเพื่อคลายร้อน ระหว่างเดินลงไปแม่น้ำเมย ผู้ตายเกิดตกหลุมทรายที่มีความลึกกว่า 6 เมตร ประกอบกับว่ายน้ำไม่เป็นจึงจมน้ำ หน่วยกู้ภัยและนักประดาน้ำต้องใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมงจึงพบศพ
เว็บไซต์ไทยรัฐ	กัมพูชาสั่งแบน บ.สหรัฐฯ ขายน้ำนมแม่ -เสนอข่าว นายกา สุน เซน ของกัมพูชา สั่งการถึงกระทรวงสาธารณสุขกัมพูชา สั่งห้ามส่งออกน้ำนมแม่ของบริษัท แอมโบรเซีย แพลส ที่รัฐยูทาห์ของสหรัฐฯ อย่างถาวรหลังมีการสั่งระงับเมื่อหลายวันก่อน โดยไม่ระบุเหตุผลทางกฎหมาย แต่ระบุเป็นความภาคภูมิใจที่แม่ยังยากจนแต่ไม่ได้เงินมากจนต้องขายน้ำนมมนุษย์ ด้านตัวแทนแอมโบรเซียฯ เผยก่อนหน้านี้ว่า แคนน้ำนมส่วนเกินจากผู้หญิงที่ให้นมลูก เมื่อถูกสั่งห้าม ผู้หญิงที่ขายน้ำนมอาจต้องไปทำงานโรงงานทอผ้าเป็นกะหลายชั่วโมง แต่ได้เงินน้อยกว่าที่ได้จากแอมโบรเซียฯ และยังไม่ได้กลับบ้านเลี้ยงลูกด้วย
ไทยรัฐ	โรคหัดระบาดในยุโรป -เสนอข่าว องค์การอนามัยโลกเตือนภัยโรคหัดระบาดในหลายประเทศทั่วยุโรป หลังพบมีผู้ป่วยกว่า 559 รายในเดือนม.ค. ส่วนใหญ่พบในฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี โรมาเนีย โปแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และยูเครน ซึ่งการให้วัคซีนอยู่ระดับต่ำกว่า 95%



fanmoph



pr_moph



ministry_of_public_health



moph channel



clubhealthch